

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากโครงการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจซึ่งประกอบไปด้วยประเทศจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศเมียนมาร์ และประเทศไทย โดยมีการร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าในภูมิภาค ส่งผลให้ประเทศทั้งสี่ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะบริเวณรอยต่อของสี่ประเทศได้แก่ จังหวัดเชียงรายของประเทศไทย มลฑลยูนนานของประเทศจีน เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์ โครงการพัฒนาส่วนใหญ่จะเป็นการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงทั้ง4ประเทศเข้าด้วยกัน

จากโครงการดังกล่าวส่งผลให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจต่างๆ ในเขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการก่อสร้างมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงปี 2540-2544 เศรษฐกิจของประเทศเมียนมาร์ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็กมีการเติบโต ดังตาราง

ตาราง แสดงมูลค่าการค้าชายแดนไทย-พม่า

หน่วย:ล้านบาท

มูลค่าการค้าชายแดนไทย-พม่า	2540	2541	2542	2543	2544
การส่งออก	5962.8	3478.0	4883.7	6636.3	4069.6
การนำเข้า	289.9	618.9	908.9	931.6	1655.2

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

จากโครงการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจก่อให้เกิดโครงการก่อสร้างขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยโครงการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากต่างชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรองรับการเปิดสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้แก่โครงการสร้างระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อประเทศไทย-เมียนมาร์-จีน โดยมีการสร้างถนนและสะพานเพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากสหประชาชาติ โครงการสร้างเมืองของชนกลุ่มน้อยว้าแดง ในบริเวณเมืองขอนของประเทศเมียนมาร์ โดยมีการสร้างโรงพยาบาล โรงเรียน สถานศึกษาราชการ อาคารพาณิชย์และสร้างที่อยู่อาศัย ซึ่งคาดว่าจะกลายเป็นเมืองหลักของเมียนมาร์ในภูมิภาคนี้ในอนาคต รวมทั้งโครงการของเอกชนในจังหวัดท่าขี้เหล็ก ได้แก่การก่อสร้างโรงแรม โรงเรียนและ

อาคารพาณิชย์ (สำรวจช่วง ตุลาคม-ธันวาคม 2543) โครงการเหล่านี้ ส่งผลให้ตลาดค้าวัสดุก่อสร้าง บริเวณชายแดนไทย-เมียนมามีการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 5-10 ปี ในปัจจุบัน สินค้าวัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่จะนำเข้าจากประเทศไทยโดยผู้ผลิตและผู้ส่งออกชาวไทย ซึ่งมีความได้เปรียบด้านการขนส่งที่สะดวกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศข้างเคียง อาทิเช่น จีน ลาวและเวียดนาม ในการกระจายสินค้าไปยังประเทศพม่าและจีนตอนใต้ ต้องอาศัยร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่หลัก เนื่องจาก

1. พ่อค้าชายแดน มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชนกลุ่มน้อย และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพม่า
2. การค้าชายแดนมีความเสี่ยงสูงทั้งจากความผันผวนของค่าเงินบาท และความไม่แน่นอนของกฎระเบียบของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพม่า
3. การค้าและการชำระเงินค่าสินค้าตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเชื่อถือนั่นเอง ไม่มีเอกสารทางการค้าและการชำระเงินไม่ผ่านระบบธนาคาร

ในอนาคตภายหลังจากที่การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเสร็จสมบูรณ์การค้าวัสดุก่อสร้าง จะเพิ่มมูลค่าการซื้อขายเป็นอย่างมาก และเป็นโอกาสของผู้ประกอบการของไทยทั้งผู้ผลิตและส่งออก ที่จะขยายตลาดไปยังภูมิภาคนี้ จากเหตุผลข้างต้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการดำเนินงานของร้านค้าวัสดุก่อสร้างในจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นคนกลางที่มีความสำคัญในการขายสินค้าวัสดุก่อสร้างในเขตนี้ โดยการศึกษาจะทำให้ทราบรูปแบบและโครงสร้างการดำเนินงานของร้านค้าวัสดุในประเทศเมียนมาร์ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำกลยุทธ์การค้าที่เหมาะสม เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งอื่นที่จะเข้ามาสู่ตลาดวัสดุก่อสร้างในภูมิภาคนี้ในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษาการดำเนินงานของร้านค้าวัสดุก่อสร้างในจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. ทราบโครงสร้างและการดำเนินงานของร้านค้าวัสดุก่อสร้างในจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์
2. ทราบปัญหาในการดำเนินงานของร้านค้าวัสดุก่อสร้างในจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์
3. เป็นแนวทางสำหรับผู้ผลิตสินค้าวัสดุก่อสร้างและผู้ส่งออกในประเทศไทยนำไปกำหนดกลยุทธ์การค้าที่เหมาะสมกับร้านค้าวัสดุก่อสร้างประเทศเมียนมาร์

นิยามศัพท์

การดำเนินงาน หมายถึง การดำเนินงานของ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างในด้านการจัดการ การตลาด การจัดหาสินค้า และการเงินการบัญชี

ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง หมายถึง ร้านค้าที่ประกอบการซื้อขายไปสินค้าวัสดุก่อสร้างที่มี สถานประกอบการอยู่ในจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์

สินค้าวัสดุก่อสร้าง หมายถึง สินค้าที่ใช้ในการก่อสร้างทุกชนิดแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ

1. สินค้าสำหรับงานโครงสร้าง ได้แก่ ปูน กระเบื้องหลังคา แผ่นยิปซัม เหล็กเส้น ท่อน้ำ ไม้แปรรูป
2. สินค้าสำหรับงานตกแต่ง ได้แก่ เซรามิค สุขภัณฑ์ สี อุปกรณ์ไฟฟ้าและ สินค้าเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ